

การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ สมัยที่ 15 ในการพิจารณา รายงานของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

คณะผู้แทน กสม. ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities - CRPD) ใน 2 ช่วง โดยช่วงแรกเป็นการประชุมของคณะกรรมการฯ เพื่อรับฟังข้อมูลจากองค์การคนพิการและองค์การภาคประชาสังคมอื่นๆ (Briefing on country situation) ในช่วงกลางวันของวันที่ 30 มีนาคม 2559 และในช่วงที่สองเป็นการประชุมเพื่อพิจารณารายงานของประเทศไทยในบ่ายของวันที่ 30 มีนาคม และเช้าของวันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

(1) การประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลจากองค์การคนพิการ

ผู้แทนจากสมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยได้นำเสนอปัญหาเกี่ยวกับการใช้สิทธิของคนพิการที่ได้รับการรับรองในอนุสัญญา CRPD โดยเริ่มจากการขาดโอกาสในการเข้าถึงสิทธิต่างๆ อย่างเท่าเทียม คนพิการจำนวนมากมีปัญหาเรื่องการใช้ความสามารถในฐานะบุคคลตามกฎหมาย ความไม่สอดคล้องของกฎหมายไทยกับอนุสัญญาฯ ในบางประเด็น การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีปัญหาในเรื่องการมีส่วนร่วม การเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ การดูแลคนพิการในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินทางมนุษยธรรม การศึกษา สุขภาพอนามัย คนพิการทางอาชีพ และสถานการณ์ของคนพิการที่เป็นชนกลุ่มน้อยและผู้ลี้ภัย เป็นต้น

(2) การประชุมเพื่อพิจารณารายงานของประเทศไทย

เป็นการประชุมในลักษณะ interactive dialogue โดยคณะกรรมการฯ ได้ซักถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานไทยในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการตามข้อบทต่างๆ ของอนุสัญญาฯ สลับกับการชี้แจงของคณะผู้แทนไทย ซึ่งนำโดยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งนี้ ผู้แทน กสม. ในฐานะกลไกอิสระในการติดตามการดำเนินงานตามข้อ 33 วรรคสองของอนุสัญญาฯ ได้กล่าวถ้อยแถลงทั้งในช่วงเปิดและปิดการประชุมด้วย โดยระบุถึงปัญหาของคนพิการในประเทศไทยในประการแรก ได้แก่ การศึกษา เนื่องจากความไม่พร้อมที่จะให้การศึกษาแก่คนพิการ ทั้งในด้านบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ และงบประมาณ ปัญหาการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ การจ้างงาน รวมทั้งมาตรฐานการครองชีพของคนพิการ โดยเฉพาะคนพิการที่อยู่ในครอบครัวยากจน

การเข้าร่วมพิจารณารายงานของประเทศไทยครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของ กสม. ซึ่งจะได้ติดตามข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการ CRPD มีต่อรัฐบาลไทยโดยร่วมกับองค์การคนพิการ องค์การภาคประชาสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะให้ความสำคัญกับการแก้ไข พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 การมีส่วนร่วมของคนพิการ การคุ้มครองคนพิการจากการถูกเลือกปฏิบัติซ้ำซ้อน และการจัดการตีตราคนพิการ